

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH

Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện



Cán bộ Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp công dân.

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng được Đảng Bộ Quân sự tỉnh triển khai thực hiện với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, toàn diện, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và nâng cao năng lực lãnh đạo trong mọi hoạt động.

Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 50% đạt trong sạch, vững mạnh.

truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và phong trào thi đua quyết thắng. Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Quân sự tỉnh quy định 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị phải có bản đăng ký phấn đấu, học tập, rèn luyện với những việc làm và tiêu chí cụ thể cũng như các tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

THÀNH PHỐ

Chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh, nhất là việc thực hiện quy định đạo đức, phong cách học sinh thành phố, góp phần định hình, phát huy những phẩm chất cần thiết của nhân cách con người.



Học sinh Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) với hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông.

Giáo dục đạo đức là một hoạt động rất quan trọng trong nhà trường, vì vậy, nhiều năm qua, các trường học trên địa bàn thành phố luôn quan tâm, chú trọng công tác này và triển khai bằng nhiều biện pháp. Trong năm học 2019 - 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành Quy định đạo đức, phong cách học sinh tiểu học và THCS với 10 nội dung: kính trọng, lễ phép với người thân, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; đoàn kết, tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ bạn học; hành vi, ngôn ngữ ứng xử văn minh, lịch sự; chăm chỉ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập; trung thực trong kiểm tra, thi cử; giữ gìn vệ sinh, quang cảnh trường lớp và nơi công cộng; trang phục, đầu tóc gọn gàng, giản dị, phù hợp lứa tuổi học sinh; không sử dụng điện thoại trong giờ học, không hút thuốc lá, không gây gổ đánh nhau, không nói tục, chửi bậy, không mặc tề nạn xã hội; không bịa đặt, vu khống, không lợi dụng mạng xã hội làm ảnh hưởng đến nhà trường, danh dự, nhân phẩm nhà giáo và ban học sinh... Thực hiện nghiêm quy định này, 100% trường học đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện ngay từ đầu năm học. Đối với cấp tiểu học, chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua môn Đạo đức; cấp THCS

thông qua môn Giáo dục công dân. Tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, sinh hoạt ngoại khóa bằng nhiều hình thức như trò chơi dân gian, hội thi sân khấu hóa, chăm sóc các di tích lịch sử, chăm sóc cây xanh, vệ sinh đoạn đường do nhà trường đảm nhận, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, học sinh nghèo... Thông qua đó góp phần giáo dục học sinh tinh yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn các thế hệ đi trước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Đã trở thành thói quen, cứ đầu giờ mỗi buổi học, học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng cùng đồng thanh 5 điều Bác Hồ dạy. Qua thời gian, 5 điều Bác Hồ dạy đã thấm vào mỗi học sinh, trở thành bài học nền tảng để các em ghi nhớ, học tập và rèn luyện các phẩm chất đạo đức nói chung và phong cách học sinh thành phố nói riêng. Liên đội nhà trường thường xuyên tổ chức cho đội viên kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép trong các buổi chào cờ, buổi phát thanh tuyên truyền măng non, giúp học sinh nhận thức đầy đủ và chủ động phấn đấu, rèn luyện. Đối với Trường THCS Trần Phú, giáo dục đạo đức cho học sinh đã trở thành việc làm thường xuyên. Cô giáo Đào Ngọc Bích, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng Quy tắc ứng xử của học sinh; triển khai tốt các phong trào: "Nói lời hay, làm việc tốt", "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Trong quá trình giảng dạy, giáo viên chủ động tích hợp nội dung giáo dục đạo đức ở những bài, những nội dung thích hợp; trong đó, chú trọng khơi gợi những giá trị tốt đẹp vốn có của con người như lòng nhân ái, tôn trọng, bao dung, trung thực, trách nhiệm, chia sẻ, hợp tác... Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như trò chơi dân gian, đồ vui để học, câu lạc bộ học tập để lồng ghép tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho các em. Về cơ bản, học sinh có ý thức trau dồi đạo đức cả ở trường và tại nhà. Tuy nhiên, còn một số học sinh chưa có tính kỷ luật, tự giác rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, thậm chí có em còn nói bậy hoặc cãi lộn, đánh nhau. Vì vậy, nhà trường luôn đề cao và chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa Ban Giám hiệu và hội phụ huynh, giữa gia đình và nhà trường, qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh.

MINH NGUYỆT



Doanh nghiệp FDI tích cực phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra

Để chủ động kiểm soát, dự phòng và kịp thời ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Hiện nay, toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp đang hoạt động với 183 doanh nghiệp đã đầu tư và đi vào hoạt động, sử dụng hơn 61.000 lao động. Có 52 doanh nghiệp FDI, sử dụng 34.500 lao động, trong đó có 529 lao động người nước ngoài; riêng lao động Trung Quốc là 377 người. Ông Nguyễn Đoàn Chung, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên địa bàn tỉnh có 40 lao động Trung Quốc làm việc



Công nhân Công ty TNHH PS Vina (khu công nghiệp Gia Lễ, Đông Hưng) đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh.

khí có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm nCoV. Tại Công ty TNHH Công nghiệp Summit Việt Nam - Thái Bình (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), doanh nghiệp đã triển khai do thám nhiệt cho tất cả cán bộ, công nhân trước khi vào nhà máy sản xuất; phát khẩu trang cho 100% người lao động sử dụng trong quá trình làm việc tại Công ty.

Không riêng hai doanh nghiệp trên, theo ghi nhận của phóng viên, tất cả doanh nghiệp FDI đã thực hiện việc cập nhật thông tin diễn biến dịch bệnh chính xác, kịp thời và tuyên truyền đúng mức để người lao động nắm bắt, chủ động phòng, chống, không hoang mang, lo lắng và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp đã trang bị khẩu trang cho người lao động, bố trí khu vực vệ sinh cho cán bộ, công nhân rửa tay bằng

xà phòng và dung dịch sát khuẩn thông thường; đồng thời, có nhiều biện pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí, tiêu độc, khử trùng nơi làm việc. Không chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật tình hình biến động số lao động là người nước ngoài tại doanh nghiệp trước 15 giờ hàng ngày để báo cáo Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của số liệu báo cáo nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan nguồn bệnh. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cũng thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các chỉ đạo của tỉnh và của Ban Quản lý về triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

KHÁC QUẢN

Infographic titled 'HIỂU ĐÚNG VỀ 2019-nCoV' with various icons and text explaining prevention measures like hand washing, wearing masks, and avoiding contact with sick people.